

การประชุมเพื่อมอบแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ

(Do' s & Don' t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมธรรมมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมอบแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do' s & Don' t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๘๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสหาย สังฆะมะณี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ แซ่คำ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do' s & Don' t) ข้อควรทำและข้อควรไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔

กิจกรรม/โครงการ ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ นำโดย นายสหาย สังฆะมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ คณะครูในพื้นที่และประชาชนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ตามโครงการฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ พร้อมทั้งได้สอดแทรกเรื่องการประพาดถนนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมรับฟังบรรยายธรรมเทศนาโดยพระครูประคุณธรรมสถิต (บุญช่วย ปคุโณ/ขจรภพ) เจ้าอาวาสวัดโกถิยกการาม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดโกถิยกการาม บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด





กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ นำโดย นายสหาย สังฆะมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทุจริต โดยแสดงออกสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และรับฟังกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่าน Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความร่วมมือต่อหน่วยงานทุกภาคส่วน และเป็นการส่งเสริมให้กับพนักงานในองค์กรนั้นได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยให้นึกถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบ การกระทำผิดเชิงทุจริตต่างๆ ให้มากขึ้น





